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การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2561 

วันอังคารที ่  20  พฤศจิกายน   2561 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น.    ปิดประชุมเวลา  11.50  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 3. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล    

5. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายจําลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นายจิระพันธ์ สุอินไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นายสักการ ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

 12. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้ไม่มาประชุม  

 1. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร   รองประธานสภาเทศบาล  

 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

2. นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

3. นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

4. นายพงศกร กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. นางสาวนภิาพร บุญทาตุย้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

6. นางนภาชาด ชัยปินชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

7. นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

8. นางศิริกานต์ อุนจะนํา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

9. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 
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10. นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

11. นางสาวอรุณรัตน์ โกเลศ  พยาบาลวิชาชีพ    

12. นางสาวพัชรียา  เจ้ากลด ี นักวิชาการสุขาภิบาล    

13. นางนิตยา  เพ็งแชม่  นักวิชาการคลัง    

14. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

15. นางสาววรินทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

16.  นางชินากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา    

17. นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ    

18. นายวุฒไิกร  จั๋นอ้าย  ควบคุมเครื่องเสยีง 

19. นางณภาภัช  ศิรพฤฒิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

20. นางสาวเรณู  บุญตัน  พนักงานจ้าง  

21. นางสาวเกวลนิ  ม่วงเกษม พนักงานจ้าง 

22. นางสาวศุภลักษณ์ สามารถ เจ้าพนักงานธุรการ 

23. นายเนตร  ศรีคํามูล พนักงานขับรถยนต์ 

24. นางอาทิตยา  โสติผล  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

25. นายอนุชา  มานพ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

26.     นางคณิสร  ปัญโญ  เจ้าพนักงานธุรการ 

27. นางสาวมณีรัตน์ เกิดปาน นักศึกษาฝึกงาน 

28. นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

29. นางสาวจิราพรรณ ทาญานะ พนักงานจ้างทั่วไป 

30. นายรัตนพงษ์  ฝั้นมูล  พนักงานจ้าง 

31. นางสาวสมใจ  ชนะวงค์ษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

32. นายบุญส่ง  ณ  ลําปาง พนักงานขับรถยนต์ 

 

     บันทกึการประชุม 

          เริ่มประชุมเวลา  10.30 น.  

  เมื่อถึงเวลา 10.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเข้าห้องประชุม   

เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  จํานวน  10 คน  ลากิจ  1  คน   

ครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างโรงเรียน

พัฒนวิทย-์โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่ 10 ตําบลยุหว่า  (กองช่าง) 

ตามที่ กองช่าง ได้เป็นผู้ประสานงานกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ

นายวิโรจน์  ลอมศรี  เจ้าของที่ดินโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา  และทําหนังสือ

อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์และกันเขตที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ

ประโยชน์  ซึ่งเทศบาลจะทําการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์-โรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่ 10 

ตําบลยุหว่า  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกองช่างได้ประสานงาน

กับคุณทัศนีย์  ลอมศรี  ในวันที่  25  กันยายน  2561 แจ้งว่าผู้ถอืกรรมสิทธิ์

มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินในส่วนที่มีสภาพเป็นถนน  ในปัจจุบันมีผู้สัญจร

ไปมาอยู่แล้ว  และได้กันเขตแนวร้ัวโรงเรียนเป็นเขตที่ ดินใหม่และผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ยินดีมอบให้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  แต่ยังต้องใช้เวลาใน

การรวบรวมเอกสิทธิ์ที่ดินที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจาก มีโฉนดที่ดินอยู่หลายแปลงจะ

ขอเวลาหารือกับครอบครัวอีกคร้ัง ถ้ามีความพร้อมแล้ว จึงจะแจ้งมายัง

เทศบาลตําบลสันป่าตอง  และกองช่างได้จัดส่งผังภาพที่จะทําการสอบเขตให้

งานนิติการ  เพ่ือประสานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาสันป่าตองต่อไป 

1.2 ในวันน้ีขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รอง

ประธานสภาเทศบาล  ขอลากิจเน่ืองจากลูกชายผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาล

เชียงใหม่ราม 

1.3 ในวันน้ีเจ้าหน้าที่กองช่างไม่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล     

ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลต้องการสอบถามข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ  ของ

กองช่าง  เพราะปลัดเทศบาลพ่ึงย้ายมาดํารงตําแหน่ง  บางคร้ังอาจไม่ทราบ

ข้อเท็จจริงในเชิงลึกได้  และในวันนี้ขอให้ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างให้เข้าร่วม

ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองด้วย  และให้ตอบข้อซักถามที่สภา

เทศบาลไดส้อบถามดว้ย 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

2.1 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ครั้งที่  1  

ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2561 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาล   ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า  20  ช่องตารางรายงานที่ขอโอนไป

ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ข้อความเดิม  “แผนงานรักษาความสงบภายใน       

งบลงทุน  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง”  ขอแก้ไขเป็น  “แผนงานบริหารทั่วไป    

งานบรหิารทั่วไป  งบลงทุน” 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใด   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

นายจรูญ  อินตา   ขอแก้ไขรายงานการประชุม  หน้า  30  ข้อ  2  บรรทัดที่   5  

ข้อความเดมิ  “บ้านอาจารย์สิงห์ทร”  แก้ไขเป็น  “บ้านอาจารย์ศรีทอน”   

และข้อ  3  บรรทัดแรก  ข้อความเดิม  “บ้านดาบวิชัย”  แก้ไขเป็น  

“ดาบวินัย” 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใด   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่  4 

ประจําปี  2561  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2561  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมอืรับรองรายงานการประชุม  10  เสยีง     ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

    -ไมม่-ี   
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่   

5.1 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบล     

สันป่าตอง  เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการ  ตามโครงการสนับสนุนการ 

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 (ตกเบิก)  จ านวน  21 ราย  เป็นเงิน   

112,000.-บาท 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอความ 

เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลสันป่าตอง  เพ่ือจ่ายเบี้ยความ

พิการ  ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวิสดกิารทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 

หรือทุพพลภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตกเบิก) จํานวน  21  ราย  

เป็นเงิน   112,000.-บาท 

นายสักการ ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการ

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้ พิการ   หรือทุพพลภาพ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 (ตกเบิก)  จํานวน  21 ราย  งบประมาณ  

112 ,000 .-บาท   (ห น่ึ งแสนห น่ึ งหมื่ นสอง พันบาทถ้วน )   ตามที่

กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 

0808.2/ว 6222  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2559  เร่ือง  การกําหนด

หลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่นตาม

มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2559   

   ซึ่งงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล  จะต้องดําเนินการจ่ายเบี้ย

ความพิการดังกล่าวข้างต้นให้กับคนพิการทั้ง  21  ราย  เป็นเงินจํานวน  

112 , 000 . -บา ท   ต าม ห นั งสื อ เท ศบ าล ตํา บลสั นป่ า ตอ ง  ที่  ช ม 

54201/1102  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2561  ซึ่งปัจจุบันคนพิการที่

เสยีชีวิตไปแลว้ จํานวน  4  ราย  ซึ่งจะต้องเบิกจา่ยให้แก่ทายาทโดยธรรมตาม

กฎหมายของคนพิการ  และคนพิการจํานวน  17  รายที่ ยังมีชีวิตอยู่         

โดยจะต้องนําจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร  จํานวน  12  ราย  และจ่ายเป็นเงินสด  

จํานวน   5  ราย  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน     

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ

พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  และแก้ไข

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3)  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ทุกคร้ังหากเป็นการเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมจะมีการประชุม

นอกรอบเพ่ือหารือก่อนเสมอ  แต่คร้ังนี้ไม่มีการประชุมนอกรอบ  จึงขอ

อนุญาตให้งานพัฒนาชุมชนได้ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม เพ่ือชี้แจง

ให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  จากเอกสารที่สมาชิกสภาเทศบาล

ได้รับน้ันมีไม่ครบและมีการนํามาแจกเพ่ิมเติมในวันนี้  คือหนังสือ ที่ ชม 

0023.24/ว4842  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561  เร่ือง  การขอทําความ

ตกลงไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89  น้ันเทศบาลได้ลงรับ

เอกสารเมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2561  และได้มีหนังสือเสนอญัตติต่อสภา

เทศบาลในวันที่  22  ตุลาคม  2561  จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ได้แนบ

หนังสือฉบับดังกล่าวมาในคราวเดยีวกัน 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบล

สันป่าตองเพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการ  ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  ประจําปีงบประมาณ    

พ.ศ.2559 (ตกเบิก)  จํานวน  21  ราย  เป็นเงิน   112,000.-บาท 

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  ๑0 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   
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5.2  ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ค่าครุภัณฑ์

ส านักงาน  จ านวน  2  รายการ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน

บรหิารทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน   2  

รายการ     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ  31  การโอน 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  หรือขยาย

เวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี  

หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2558  ข้อ  59  

ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

แตม่ีความจําเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ตามเงื่อนไข   ในวรรคหน่ึงให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึง

ปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน   หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึง

ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  

หากไม่ไดด้ําเนนิการหรือมีเงินเหลอืจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจํานวนน้ันตก

เป็นเงินสะสม 
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บัญชีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
 

รายการเดิม  รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน 

(1) ตู้อเนกประสงค์  

ขนาด 1187x408x878 เซนติเมตร 

จํานวน 1 ตัว  งบประมาณ   5,500.-บาท 

(2 )  โ ต๊ะ วา งคอม พิว เตอ ร์พ ร้อมที่ ว า ง CPU      

ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว  

งบประมาณ 1,800.-บาท   

(3) เก้าอี้พนักพิงสูง ขนาด  690x820x1130-

1240 เซนติเมตร จํานวน  1  ตัว  งบประมาณ  

3,500.-บาท 

 

(1) ตู้อเนกประสงค์  

ขนาด 118 x 40 x 87  เซนติเมตร 

จํานวน 1 ตัว งบประมาณ   5,500.-บาท 

( 3 )  เ ก้ า อี้ ห มุ น บุ ห นั ง พ นั ก ก ลา ง ข า เ ห ล็ ก       

จํานวน  1  ตัว  งบประมาณ  3,500.-บาท 

 

 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ค่าครุภัณฑ์

สํานักงาน  จํานวน  2  รายการ  รายละเอียดตามที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีไดชี้แ้จงข้างต้น   

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  ๑0 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  (กองสาธารณสุขฯ) 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามที่ เทศบาลตําบลสันป่าตอง   ได้สมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่น  หรือพื้นที่เทศบาลตําบลสันป่าตอง และสภาเทศบาล

ตําบลสันป่าตองได้มอบหมายให้สมาชิกสภาฯ  จํานวน  2 คน  เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการบรหิารกองทุน 

  บัดน้ี คณะกรรมการบริหารกองทุนชุดปัจจุบันจะได้หมดวาระลงใน

วันที่   30   กันยายน  2561  ตามข้อ 8  แห่งประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้

องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้ องถิ่ นหรือพื้นที่  พ.ศ.2557 กําหนดให้

กรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลหรือสภาเทศบาล ที่สภามอบหมายให้  จํานวน  2  คน  เพ่ือให้เป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงขอให้สภาเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  มอบหมายให้สมาชิกสภาฯ  จํานวน  2  คน  เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการบรหิารกองทุน โดยแจ้งช่ือให้งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลสันป่าตอง  เพ่ือเสนอให้สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพออกคําสั่งแตง่ต้ังต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง ได้เสนอรายช่ือสมาชิก

สภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ขอเรียนเชิญ 

นายจรูณ  อินตา  ขอเสนอ  นางแก้วเรือน  นนเทศา  เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง 

1. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ 

2. นายจําลอง  ทาดาริน 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือก

เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นขอเรียนเชิญ 
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นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ขอเสนอ  สิบเอกวันชัย    สังข์สุทธิ์   เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

  ผู้รับรอง 

1. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า 

2. นายจรูณ  อินตา 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ที่

เห็นสมควรไดรั้บเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ิมเตมิจากที่สมาชิกสภา

เทศบาลเสนอ   ขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  สรุปรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  จํานวน  2  ท่าน  ดังนี้ 

1. นางแก้วเรือน นนเทศา 

2. สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ 1. แนวทางการแก้ไขเร่ือนํ้าประปาชุมชนต้นผึ้ง ซึ่งจะมีการยกพื้นที่ให้

เป็นของเทศบาล  ไมท่ราบว่าช่างคนไหนเป็นคนรับผิดชอบและดูแลเร่ืองนี ้ และ

ปัจจุบันได้ดําเนินการไปถงึไหน อย่างไร  ควรเร่งดําเนินการดว้ย 

2. ได้รับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองเศษใบไม้  วัชพืช  บริเวณศูนย์เด็กเล็ก

เทศบาลตําบลสันป่าตอง   เห็นว่าไมม่ีการแผ้วถาง  พื้นที่มีหญ้าขึ้นปกคลุม ซึ่ง

อาจเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ  เช่น  งู  ตะขาบ  และชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณ

ค้างเคียงศูนย์เด็กเล็กได้แจ้งมาเพราะได้รับความเดือดร้อน  จึงขอแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  หรือจะต้องให้สมาชิกสภา

เทศบาลไดเ้ขียนคําร้องเพ่ือให้เทศบาลดําเนินการ 

ประธานสภาเทศบาล  ในการประชุมคร้ังที่ผ่านมาได้มกีารพูดคุยกันเร่ืองบริเวณด้านหลังศูนย์

เด็กเล็กไปแล้ว ว่ามีหญ้าขึ้นรก ดูไม่งามตา  ขอให้ปลัดเทศบาลได้พิจารณา

ดําเนนิการสั่งการให้ผู้รับชอบดว้ย 

นายจําลอง  ทาดาริน  ขอสอบถามโครงการปีงบประมาณ 2561  ได้ดําเนินการไปแล้ว

หรือไมอ่ย่างไร   ยังเหลือที่ยังไม่ได้ดําเนินการกี่โครงการ   ซึ่งสภาเทศบาลได้

อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปแลว้  ค่าจ้างการรับรองแบบก่อสร้าง  ไม่ทราบว่า

ขณะนี้ไดด้ําเนนิการไปถงึไหน อย่างไร 
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นายจรูณ  อินตา  1. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า บริเวณซอยข้างไปรษณีย์  ได้มอบ

ภาพถ่ายและรายช่ือผู้ได้รับความเดอืดร้อนจากปัญหานํ้าท่วมให้แก่ผู้บริหารชุด

เดมิไปแล้วเพ่ือประสานงานกับกรมทางหลวง  ไม่ทราบว่าขณะนี้ได้ดําเนินการ

ไปถงึไหน อย่างไร 

  2. การตัดต้นไม้ บริเวณชุมชนบ้านพักป่าไม้  มีต้นไม้กวาว   จํานวน  

1  ต้น  ไม้ข่อย  จํานวน  1  ต้น  และได้จัดส่งภาพถ่ายให้ปลัดเทศบาลไป

ในไลน์แล้ว  และนายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เขียนคําร้อง

มายังเทศบาลแล้ว  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างใด  จึงขอให้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการและชีแ้จงด้วย 

  3. ในการประชุมคร้ังที่ผ่านมาได้แจ้งให้เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้ดูแลกิ่งไม ้ต้นไมท้ี่ปลูกในที่ดินตัวเองและรุกล้ําแนวถนนสาธารณะ  

แต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด  ขอให้เทศบาลดําเนินการด้วย  ซึ่ง

ข้าพเจ้าไดพู้ดเรื่องนีไ้ปในคราวประชุมคร้ังที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ  

ขอให้พิจารณาดําเนินการดว้ย 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ 1. การจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย (EMS)  ของเทศบาลปัจจุบันยังไม่ได้

ดําเนินการแต่อย่างใด  เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่  10 ตําบล    

ยุหว่า ได้เสยีชีวิตในพืน้ที่ ซึ่งญาติผู้เสยีชีวิตได้โทรศัพท์ขอรถกู้ชีพ 1669  ของ

เทศบาลตําบลยุหว่า  แต่เน่ืองจากรถติดภารกิจอื่น  จึงได้ขอรถกู้ชีพของ

เทศบาลตําบลทุ่งต้อม  และรถเดินทางมาถึงบ้านผู้เสียชีวิตใช้เวลาประมาณ

คร่ึงช่ัวโมง  พ้ืนที่เทศบาลเพียง  3.5  ตารางกิโลเมตร  หากเดินทางจาก

เทศบาลไปบ้านผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านใช้เวลาเพียง  5  นาที  ในวันนี้จึงขอสอบถาม

ผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเน่ืองจากการ จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย

ของเทศบาลได้มีการต้ังงบประมาณไว้มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  และมีการ

กันเงินไว้เบิกจา่ยในปีถัดไปต่อสภาเทศบาลเรียบรอ้ยแล้ว  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มี

การจัดซือ้  ไมท่ราบว่าขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนไหนอยา่งไร 

ประธานสภาเทศบาล  1. ในวันนี้สภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  มีข้อซักถามจากกองช่าง     

แตก่องช่างไม่ไดต้อบข้อซักถามสภาเทศบาล  เน่ืองจาก ไมเ่ข้าประชุม  

  2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์ก  สายบ้านกลาง 

  สัญญาจ้างลงวันที่  28  สิงหาคม  2561  หมดสัญญาวันที่  22   

ตุลาคม  2561  ขณะนี้  ได้ล่วงเลยเวลามาจํานวน  26  วัน   สําหรับค่าปรับ

ปัจจุบัน  จํานวน   21,814.-บาท   
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  โครงการก่อสร้างถนนสายมะจําโรง มีค่าปรับจํานวน 17,238.-บาท   

หากเลยวันที่  30 พฤศจิกายน  2561 ค่าปรับร้อยละ 10  งานพัสดุฯ        

ได้ประสานผู้รับจ้างแล้วแจ้งว่าจะเข้าดําเนินการแต่ก็ไม่มาดําเนินการ  ซึ่งทั้ง

สองงานเป็นผู้รับจ้างรายเดยีวกัน  ไมท่ราบว่าเทศบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว อย่างไร  โครงการก่อสร้างของปี 2561  ยังเร่ิมดําเนินการเพียง      

2  โครงการ  และโครงการก่อสร้างของปี 2562  ที่ ต้ังงบประมาณไว้อีก      

จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร   เห็นว่าผู้รับจ้างนําเคร่ืองจักรเข้า

สถานที่กอ่สร้าง  2  ครัง้แล้ว แตก่็ขนกลับไปทั้ง  2  ครัง้ งานก็ยังไมค่ืบหน้า 

  เจ้าหน้าที่กองชา่งบางท่านปัจจุบันมาทํางานเวลา  9.45  น.  ซึ่งไม่ใช่

เวลาทํางาน  และขอช่ืนชมบุคลากรที่ดีด้วย   

   เร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย  ได้มกีารพูดคุยหารือกันหลายรอบแลว้  แตยั่งไม่ได้มี

การดําเนนิการแตอ่ย่างใด 

  เร่ืองการขออนุญาตติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ของชุมชนบ้านไร่  เทศบาลก็

ไมไ่ด้ดําเนินการแตอ่ย่างใด  ประชาชนได้เข้ามาติดต่อหลายคร้ังแล้วแต่ก็ยังไม่

คืบหน้า  ซึ่งได้ย่ืนเอกสารไว้หลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้ดําเนินการปล่อยให้

ระยะเวลาลว่งเลยมามากแลว้ ควรเร่งดําเนินการหากไม่สามารถทําได้ควรแจ้ง

ให้ประชาชนทราบ 

  อีกประเด็นหน่ึง  มีสอบเขตบรเิวณซอยตรงข้ามชุมชนหลังตลาดไปแล้ว  

และงานนิติการได้แจ้งให้กองช่างนําหมุดไปปักแนวเขตที่ดินไว้ บริเวณ 30 

หมุด  ไมท่ราบว่าไดม้ีการดําเนนิการปักหลักหมุดไปแลว้หรือยัง   

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  เร่ืองการขออนุญาตติดต้ังแผงโซลา่เซลล์ของชุมชนบ้านไร่  ซึ่งปัจจุบัน

ยังไม่ได้ดําเนินการซึ่งคุณสุกิจ ได้มาติดต่อกับเทศบาลตําบลสันป่าตองหลาย

ครัง้แล้ว แตยั่งไมไ่ด้ดําเนินการ  จึงขอสอบถามกับที่ประชุมว่า  คณะกรรมการ

ประปาบ้านชุมชนบ้านไร่จะต้องดําเนินการในขั้นตอนอย่างไร  ซึ่งหากเทศบาล

ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้กับชุมชนได้  โปรดทําหนังสือชี้แจงให้

คณะกรรมการทราบดว้ย  เพ่ือจะได้นําหนังสือฉบับดังกล่าวส่งไปยังกระทรวง

พลังงานเพ่ือดําเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  หากเทศบาลสามารถกระทําได้โดยไม่ผิดระเบียบหรือวิธีปฏิบัติใด ๆ 

ควรดําเนินการให้กับชุมชนต่อไป  ซึ่งการประปาบ้านไร่น้ันในส่วนตัวขอช่ืนชม

การบรหิารงานของกิจการประปา  เพราะสามารถบริหารงานและงบประมาณ

ของการประปาได้ดี   
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  ขอให้กองช่างได้ปรับปรุงการทํางานให้ดี  และรวดเร็วกว่านี้  เพ่ือเกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนในพืน้ที่ต่อไป 

  หมู่บ้านสิริเชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์นํ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคใน

ครัวเรือน  ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ส่งรายช่ือมายังเทศบาลแล้ว

ไม่ทราบอยู่ในขั้นตอนใด  เพราะจะให้เทศบาลนํานํ้าไปช่วยเหลือทุกวัน ๆ ละ

หลาย ๆ เที่ยวคงจะไม่ไหว  เร่ืองดังกลา่วอยู่ที่กองช่างแต่ยังไม่ได้ดําเนินการใด  ๆ 

ทั้งสิ้น 

นายจรูณ  แดงจา  ที่ประธานสภาเทศบาลได้กล่าวไว้ข้างต้นเ ร่ืองผู้ รับจ้างเข้ามา

ดําเนนิการในสถานที่กอ่สร้าง  2  รอบ  แล้วก็หายไปน้ัน  ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า ช่วงแรกทําจากแยกไฟแดงมาร้านป้าสาร  ใช้รถบดอัดคันใหญ ่ 

รอบสองเอามาจอดที่บ้านพักป่าไม้ ข้าพเจ้าได้เข้ามาติดต่อกองช่าง  และถาม

ว่าการบดอัดใช้รถบดอัดนํ้าหนักน้อยจะมีผลหรือไม่  ซึ่งช่างแจ้งว่ามีผลเพราะ

นํ้าหนักไม่เท่ากัน  จึงได้ระงับไว้ก่อน  คร้ังที่สองก็นํารถคันเล็กมาอีก   จึงได้

ขอให้กองช่างแจ้งระงับไปกอ่น  จนกว่าจะนํารถบดอัดคันใหญม่า  จึงขอแจ้งให้

ที่ประชุมทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล  สําหรับเร่ืองการติดต้ังแผงวงจรโซล่าเซลล์บริเวณการประปาบ้านไร่  

ได้มกีารพูดคุยหารือกันในการประชุมประจําเดอืนที่ผ่านมา  ประเด็นที่มีปัญหา

กันคือมีการก่ อส ร้าง ติด ต้ัง ไปก่อนจะมีการขออนุญาตกับ เทศบาล             

และเทศบาลได้หารือกันในที่ประชุมประจําเดือนเดิมทีได้หารือกับงานพัสดุ  

และใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  การยืม  ซึ่ง

จะต้องนําเสนอสภาเทศบาลเพ่ืออนุมัติ  แต่ปัจจุบันใช้ระเบียบพัสดุฯ ตัวใหม่           

ในหมวดการยืมไม่ไดก้ําหนดให้นําเข้าสภาเทศบาลเพ่ืออนุมัติ   สําหรับประเด็น

การอนุญาตน้ันหารือกันอีกคร้ังหน่ึง  โครงการที่ชุมชนของบประมาณจะไม่

เหมือนกับโครงการของเทศบาล คือไมม่ีแผน  และไมต้่องแจ้งเทศบาลให้ทราบ  

จึงมปีัญหาแบบที่เป็นอยูป่ัจจุบันนี้ 

  ปัญหาประปาต้นผึ้ง  ได้ประชุมที่ห้องประชุมกองช่าง ซึ่งเจ้าของที่ดิน

ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถือกรรมสิทธิ์กันหลายคน 

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรายอื่น ๆ ได้มาลงนาม

เพ่ือมอบที่ดินให้เทศบาลดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  สําหรับปัญหาเศษวัชพืชหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ัน  ได้พูดคุย

หารือกับนักวิชาการศึกษาแล้ว จะเร่งดําเนินการให้ต่อไป 
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  เร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย EMS น้ัน  มาตรฐานครุภัณฑ์ของรถซึ่งยังไม่ได้จด

ทะเบียนกับ 1669 ได้  จึงต้องเพ่ิมให้มาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครบเพ่ือให้สามารถ

จดทะเบียนได้  อีกประเด็นคือเร่ืองของพนักงานประจํารถ  ตอนนี้เทศบาล

ภาระค่าใช้จา่ยในสว่นประจําประมาณ  37  เปอร์เซ็นต์แล้ว  อยู่ระหว่างการ

วางแผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสรรหาพนักงานประจํารถ  อย่างน้อย

จะต้องมีพนักงานขับรถ  2  คนเป็นอย่างตํ่า   สําหรับการใช้รถฉุกเฉินน้ันหาก

ไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วไม่สามารถรับคนกลับมาด้วยได้เพราะ

ระเบียบไม่ให้ดําเนินการ   

  สําหรับโครงการก่อสร้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ันได้จ้างเหมา

วิศวกรเพ่ือรับรองแบบ    คาดว่าปลายเดอืนนี้โครงการน่าจะทยอยออกแล้ว 

  สําหรับเร่ืองรางระบายนํ้า จะติดตามให้ต่อไป   และของชลประทานที่

ขออนุญาตก่อสร้างราวกันตกน้ันก็จะประสานงานให้อีกคร่ึงหน่ึง  และเร่ือง

ต้นไมจ้ะติดตามตอ่ไป   

  เงินเหลอืจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ถนนสายบ้านกลาง  ขอเรียน

ให้ทราบว่าการทํางานปัจจุบันนี้งานพัสดุได้ติดตามผู้ รับจ้างไปหลายคร้ังแล้ว  

ประมาณ  3  คร้ัง  บางเร่ืองมันคือปัจจัยภายนอกที่เทศบาลไม่สามารถ

ควบคุมได้  เทศบาลได้ติดตามผู้รับจ้างแล้วแต่ผู้รับจ้างไม่มาดําเนินการจึงไม่

สามารถดําเนินการใด ๆ ได้ 

  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล

ผ่านประธานสภาเทศบาลว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะมีโครงการที่อยู่

ในแผน  เป็นโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง

สว่นท้องถิ่น  โครงการถนนวัดกลางทุ่งถึงป่าช้าบ้านป่าลาน  ได้จัดส่งโครงการ

ไปแลว้  งบประมาณ  2,290,000.-บาท   อีกโครงการเป็นเงินงบประมาณ

ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่  โครงการก่อสร้างพนังกันดินบ้านช่าง

กระดาษถึงบ้านป่าลาน  ติดเขตเทศบาลตําบลทุ่ งต้อม  งบประมาณ  

2,100,000.-บาท  ซึ่งโดนตัดงบประมาณไปคงเหลอื  1,070,000.-บาท 

  บางประเด็นที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามที่ประชุมในวันน้ี       

บางเร่ืองไม่สามารถตอบข้อซักถามในวันนี้ได้ แต่จะนําไปพิจารณาและแก้ไข

ปัญหาต่อไป 

  สําหรับการทํางานในปัจจุบันที่ประธานสภาเทศบาลไดท้้วงตงิไปเมื่อซัก

ครู่น้ัน    บางท่านที ่เข้าทํางานสายจะมีการแจ้งให ้ปลัดเทศบาลทราบ

ในไลน์ทุกคร้ัง  ซึ่งปลัดเทศบาลไดรั้บทราบทุกครัง้ 
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  การประชุมประจําเดือนของเทศบาลน้ัน หากสมาชิกสภาเทศบาล

ว่างเว้นจากภารกิจอื่น  ขอให้โปรดเข้าร่วมประชุมดว้ยเพื่อจะได้หารือปัญหากัน  

เพราะหากมารอหารือกันในที่ประชุมสภาเทศบาลก็จะนานเกินไป  เพราะไม่ได้

ประชุมทุกเดอืนการแก้ไขปัญหาอาจลา่ช้าไปได้ 

  หากท่านใดมีปัญหากับเร่ืองใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือ

เร่ืองงานของเทศบาลสามารถแจ้งไดท้ี่ข้าพเจ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียน

เชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.30   น. 

 

      (ลงช่ือ)                จดบันทึกการประชุม 

          (  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

    ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง 

เมื่อวันที่       เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 

(ลงช่ือ)             ประธานกรรมการ                      

        ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ )              

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง                   

 

(ลงช่ือ)          กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน   นนเทศา  )     

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

 

(ลงช่ือ)            กรรมการ/เลขานุการ สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองรับรองรายงานการประชุม 

       (  นายบุญส่ง   มูลอินตา  )    ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันที ่

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง             

          

 

 


